



KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Thảo luận về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 27/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn

Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 sẽ tổ chức lại đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo tham mưu thực hiện mô hình thí điểm đổi mới đảng ủy khối theo tinh thần Kết luận

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

Vinh danh các vận động viên đạt huy chương vàng, huy chương bạc tại Đại hội thể thao châu Á



Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao phần thưởng cho các vận động viên.

Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng ngày 27/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vinh danh các vận động viên đạt huy chương vàng, huy chương bạc tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Tại ASIAD 2018 tổ chức tại Indonesia, đoàn thể thao Việt Nam

có 352 vận động viên tham dự trong đó Thái Bình có 3 vận động viên được tuyển chọn thi đấu và đều đạt huy chương. Đó là vận động viên Phạm Thị Thảo, sinh năm 1989, quê Tiên Hải và vận động viên Tạ Thanh Huyền, sinh năm 1993, quê Thái Thụy đã cùng đồng đội mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn đua thuyền (Rowing); vận động viên Bùi Trường Giang, quê Vũ Thư đạt huy chương bạc môn Wushu. (Xem tiếp trang 4)
HOÀNG LANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: NGỌC LINH

Họp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều ngày 27/8, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm định

hồ sơ nhân sự chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; chủ trương kiện toàn một số chức danh: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Hiệp trưởng Trường THPT Bắc Duyên Hà trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Xem tiếp trang 4)
THU THUY

● ĐÔNG HƯNG

Trao Huy hiệu đảng cho 407 đảng viên

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đảng bộ huyện Đông Hưng tổ chức trao Huy hiệu đảng cho 407 đảng viên trong toàn huyện.

Trong 407 đảng viên được trao Huy hiệu đảng đợt này có 17 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 55 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 163 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng; còn lại là các đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi đảng. Cùng với việc tổ chức các đoàn đi trao Huy hiệu đảng trong đợt này, Huyện ủy Đông Hưng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức lễ trao Huy hiệu đảng trang trọng. Đây là việc làm thường xuyên của Đảng bộ huyện nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên, thể hiện sự tôn vinh của Đảng đối với thế hệ đảng viên đi trước; đồng thời, động viên các đảng viên cao tuổi tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng, chung sức đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

THU HIỀN

● TIỀN HẢI

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo

Tại Trạm Y tế xã Tây An, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Huyện đoàn vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo.



Tại buổi khám bệnh, các bác sĩ khám và chẩn đoán cho trên 100 lượt người về các vấn đề hô hấp, mắt, xương khớp, thần kinh... đồng thời tư vấn, hướng dẫn cách tự chăm sóc sức khỏe bản thân để phòng ngừa bệnh tật. Được biết, hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải thường xuyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Huyện đoàn... thực hiện trong thời gian qua tại các xã trên địa bàn để thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện (1828 - 2018).

MẠNH THẮNG

AN CHÂU

Vững bước trên đường đổi mới

(Xem trang 2)



Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) chăm sóc cây màu hè thu.

An hùng thời chiến, sức sống mới thời đổi mới

(Xem trang 3)

► Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ dân số 24 tỉnh, thành phố

Sáng ngày 27/8, tại thành phố Thái Bình, Tổng cục Dân số - KHHGD, Bộ Y tế tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý để án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Gần 100 cán bộ dân số đến từ chi cục dân số - KHHGD 24 tỉnh, thành phố trong cả nước dự hội nghị.

Trong 3 ngày, giảng viên đến từ Tổng cục Dân số - KHHGD, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng của Tổng cục triển khai các nội dung cơ bản của hai đề án; cung cấp thông tin về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh và thích ứng với vấn đề già hóa dân số; định hướng những nội dung cơ bản trong hoạt động truyền thông về đề án mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc người cao tuổi. Học viên cũng được trang bị kiến thức về công tác quản lý các đề án hiện nay, phân biệt chương trình, dự án, kế hoạch; khái niệm quản lý dựa vào mục tiêu; chu trình dự án và áp dụng trong quản lý dựa vào mục tiêu; ứng dụng khung logic trong quản lý dựa vào mục tiêu; phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ quản lý... Trong quá trình tập huấn, học viên được chia tổ thực hành về xác định mục tiêu trong công tác quản lý gắn với thực tế công việc và từng địa phương...

► Truyền thông công tác dân số tới cán bộ, đảng viên

Sáng ngày 27/8, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng, Đảng bộ xã Đông Á (Đông Hưng) tổ chức hội nghị truyền thông về công tác dân số trong tình hình mới tới cán bộ, đảng viên trong xã.

Đảng bộ xã Đông Á có 350 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ. Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã về công tác dân số trong tình hình mới; chủ trương sinh đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, thông tin tới cán bộ, đảng viên trong xã một số kết quả công tác dân số của tỉnh thời gian qua, định hướng công tác dân số trong thời gian tới.

HÀ ANH